

Số: 50 Ngày  
25/12/2017

# VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI

Bản tin hàng tuần  
Ra ngày thứ hai

## VĂN BẢN MỚI

- Hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu ra nước ngoài sẽ được hoàn thuế GTGT.
- Trợ giúp viên pháp lý được hưởng phụ cấp trách nhiệm nghề bằng 25% mức lương.
- Vi phạm lĩnh vực hàng hải sẽ bị phạt tiền lên đến 100 triệu đồng.
- Năm 2018, hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng.
- Đảm bảo 100% người đang chấp hành hình phạt tù được phổ biến, giáo dục pháp luật.
- Đến năm 2020 sẽ hoàn thiện hệ thống quản trị của Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước.
- Khuyến khích cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp liên kết tổ chức đào tạo.

## VĂN BẢN TRÊN BÀN SOẠN THẢO

Dự thảo Nghị định chi tiết việc quản lý vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài.

## GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT

- Trong phòng, chống tham nhũng yêu cầu về công khai, minh bạch trong công tác tổ chức - cán bộ được quy định như thế nào?
- Trong phòng, chống tham nhũng quyền yêu cầu cung cấp thông tin của cơ quan, tổ chức được quy định như thế nào?
- Vai trò và trách nhiệm của báo chí trong phòng, chống tham nhũng?
- Những việc nào cán bộ, công chức, viên chức không được làm theo Luật phòng chống tham nhũng?

## **VĂN BẢN CỦA CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ**

### **1. HÀNG HÓA NHẬP KHẨU SAU ĐÓ XUẤT KHẨU RA NƯỚC NGOÀI SẼ ĐƯỢC HOÀN THUẾ GTGT**

Ngày 15/12/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 146/2017/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ.

Theo đó, sản phẩm xuất khẩu liên quan đến tài nguyên, khoáng sản (TNKS) không phải chịu thuế GTGT nếu thuộc một trong hai trường hợp sau: Chưa chế biến thành sản phẩm khác; được chế biến trực tiếp từ nguyên liệu chính là TNKS có tổng trị giá TNKS cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản xuất sản phẩm trở lên, trừ trường hợp: sản phẩm xuất khẩu được chế biến từ TNKS mà trong quy trình chế biến đã ra sản phẩm khác sau đó lại tiếp tục chế biến ra sản phẩm xuất khẩu; sản phẩm do cơ sở kinh doanh trực tiếp khai thác và chế biến hoặc mua về để chế biến hoặc thuê cơ sở khác chế biến thành sản phẩm xuất khẩu; sản phẩm xuất khẩu được chế biến từ nguyên liệu chính không phải là TNKS (TNKS đã chế biến thành sản phẩm khác).

Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp gồm: phần chi vượt mức 03 triệu đồng/tháng/người để trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo

hiểm nhân thọ cho người lao động; phần vượt mức quy định của pháp luật về BHXH, về BHYT để trích nộp cho các quỹ cho tính chất an sinh xã hội, quỹ BHYT và quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.

Trường hợp cơ sở kinh doanh trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng), quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu có hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu vào khu phi thuế quan; hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu ra nước ngoài, có số thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT theo tháng, quý. Cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu mà hàng hóa xuất khẩu đó không thực hiện việc xuất khẩu tại địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của pháp luật về hải quan; hàng hóa xuất khẩu không thực hiện việc xuất khẩu tại địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của pháp luật về hải quan.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2018.

### **2. TRỢ GIÚP VIÊN PHÁP LÝ ĐƯỢC HƯỞNG PHỤ CẤP TRÁCH NHIỆM NGHỀ BẰNG 25% MỨC LƯƠNG**

Trợ giúp viên pháp lý có các chức danh nghề nghiệp viên chức theo quy định của pháp luật và được hưởng phụ cấp trách nhiệm theo nghề bằng 25% mức lương hiện hưởng cộng với

## *Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật*

phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp vượt khung (nếu có). Trợ giúp viên pháp lý còn được cấp trang phục riêng theo tiêu chuẩn, niên hạn sau: quần áo vest, áo sơ mi, quần áo xuân hè (cấp hàng năm, lần đầu được cấp 2 bộ, các lần sau mỗi lần 1 bộ); giày da, dép quai hậu, thắt lưng, cà vạt, bút tất, cặp đựng tài liệu và biển hiệu. Mẫu trang phục, việc quản lý, cấp phát và sử dụng trang phục thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp. Đây là một trong những nội dung được Chính phủ quy định tại Nghị định số 144/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý.

Ngoài ra, Nghị định còn quy định, khi trợ giúp pháp lý bằng hình thức tham gia tố tụng, luật sư ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý với Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước (gọi tắt là Trung tâm) sẽ được hưởng thù lao theo buổi làm việc (1/2 ngày làm việc) là 0,38 mức lương cơ sở/buổi làm việc nhưng tối đa không quá 30 buổi làm việc/vụ việc hoặc theo hình thức khoán chi vụ việc với mức tối thiểu bằng 3 mức lương cơ sở/vụ việc và mức tối đa không quá 10 mức lương cơ sở/vụ việc (căn cứ vào tính chất phức tạp, yêu cầu tố tụng và nội dung của từng vụ việc cụ thể). Khi thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý bằng hình thức đại diện ngoài tố tụng, luật sư ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý với Trung tâm được hưởng thù lao là 0,31 mức lương cơ sở/buổi làm việc nhưng tối đa không quá 20 buổi làm việc/vụ việc.

Khi thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý bằng hình thức tham gia tố tụng, trợ giúp viên pháp lý được hưởng mức bồi dưỡng bằng 40% mức thù lao áp dụng đối với luật sư trợ giúp pháp lý bằng hình thức tham gia tố tụng và bằng 20% mức thù lao áp dụng đối với luật sư khi thực hiện trợ giúp pháp lý bằng hình thức đại diện ngoài tố tụng.

Khi thực hiện trợ giúp pháp lý bằng hình thức tư vấn pháp luật theo phân công của Lãnh đạo Trung tâm, luật sư, cộng tác viên trợ giúp pháp lý ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý với Trung tâm được hưởng thù lao từ 0,08 - 0,15 mức lương cơ sở/văn bản tư vấn pháp luật tùy tính chất phức tạp và nội dung của vụ việc.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018.

### **3. VI PHẠM LĨNH VỰC HÀNG HẢI SẼ BỊ PHẠT TIỀN LÊN ĐẾN 100 TRIỆU ĐỒNG**

Nghị định số 142/2017/NĐ-CP ngày 11/12/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải quy định: cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải sẽ bị xử phạt tiền từ 500.000 đồng đến 100 triệu đồng; trường hợp có cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

Cụ thể, phạt tiền từ 01 triệu đồng đến 03 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định về dấu hiệu cảnh

## *Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật*

báo cho tàu cập cầu an toàn theo quy định; không bố trí người buộc, cởi dây cho tàu thuyền theo quy định; không thông báo kế hoạch điều độ tàu thuyền vào, rời cảng cho Cảng vụ hàng hải theo quy định; để các vật trên cầu cảng hoặc chiếm dụng không gian phía trên cầu cảng gây trở ngại cho tàu thuyền cập, rời cầu cảng hoặc gây trở ngại cho các hoạt động khác tại cảng.

Đối với các hành vi cho tàu thuyền vào cảng hoặc neo đậu tại vùng nước cảng biển khi chưa được phép của Cảng vụ hàng hải; tự ý bốc, dỡ hàng hóa khi tàu thuyền chưa hoàn thành thủ tục vào cảng theo quy định; không bố trí đủ cán bộ an ninh cảng biển theo quy định; bố trí cầu cảng, bến phao cho tàu thuyền vào, rời không bảo đảm thời gian theo kế hoạch điều độ tàu thuyền của Cảng vụ hàng hải hoặc không bảo đảm các điều kiện theo quy định; không trang bị thiết bị chiếu sáng tại cầu cảng theo quy định... sẽ bị phạt từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng.

Hành vi tự ý đặt tên, đổi tên cảng biển, cảng dầu khí ngoài khơi, bến cảng, cầu cảng, bến phao, khu nước, vùng nước hoặc sử dụng, giao dịch bằng tên cảng biển, cảng dầu khí ngoài khơi, bến cảng, cầu cảng, bến phao, khu nước, vùng nước không đúng với tên do cơ quan có thẩm quyền công bố sẽ bị phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng.

Mức phạt tiền cao nhất lên đến 100 triệu đồng được áp dụng đối với các hành vi: bên thuê lại cho thuê kết

cấu hạ tầng bến cảng, cầu cảng được thuê; nổ mìn hoặc các vật liệu nổ khác trong phạm vi cảng biển, vùng nước cảng biển, luồng hàng hải khi chưa được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; xếp, chứa các chất dễ cháy nổ, các chất nguy hại trái quy định có khả năng gây ăn mòn hoặc hư hỏng công trình hàng hải khi chưa được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; khai thác khoáng sản, nạo vét trái phép trên luồng hàng hải, phạm vi bảo vệ luồng hàng hải, vùng nước cảng biển; thải các chất thải làm hư hại, ảnh hưởng đến độ bền và tuổi thọ của công trình hàng hải; tàu thuyền nước ngoài tham gia vận tải nội địa hoặc thực hiện các hoạt động đặc thù chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép theo quy định...

Ngoài các hình thức xử phạt được quy định trên, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải còn phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định như: nộp lại số tiền bất hợp pháp có được; đình chỉ việc tiếp nhận tàu thuyền hoạt động tuyến quốc tế vào cảng biển từ 01 đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm; khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do hành vi vi phạm; tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển có thời hạn.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2018 và thay thế Nghị định số 93/2013/NĐ-CP ngày 20/8/2013 của Chính phủ

#### **4. NĂM 2018 SẼ HOÀN THIỆN HỆ THỐNG ĐỊNH MỨC VÀ GIÁ XÂY DỰNG**

Ngày 18/12/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2038/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng nhằm hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng (bao gồm định mức và giá dịch vụ đô thị) phù hợp với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế giai đoạn 2017-2021 và những năm tiếp theo, góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư, tạo thị trường xây dựng minh bạch, cạnh tranh, chống thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng.

Theo đó, mục tiêu đến năm 2018, hoàn thiện việc rà soát các định mức đã công bố theo hướng khắc phục các bất cập về thuyết minh áp dụng, công nghệ, ban hành bởi nhiều quyết định, bao gồm: Hệ thống định mức dự toán xây dựng và dịch vụ công ích đô thị do Bộ Xây dựng công bố; Hệ thống định mức dự toán chuyên ngành, đặc thù do các Bộ chuyên ngành và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công bố. Đồng thời, hoàn thiện các phương pháp xây dựng hệ thống định mức và giá xây dựng mới phù hợp với kinh tế thị trường của Việt Nam và thông lệ quốc tế; sửa đổi, bổ sung hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và dịch vụ đô thị.

Mục tiêu đến năm 2021 và những năm tiếp theo là xây dựng hệ thống định mức và giá xây dựng theo phương pháp mới đã hoàn thiện;

hướng dẫn, phổ biến các cơ chế, chính sách, các phương pháp lập định mức và giá xây dựng mới, các tập định mức và giá mới lập; đào tạo nâng cao năng lực của các chủ thể có liên quan đến xây dựng và quản lý hệ thống định mức và giá xây dựng; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức và giá xây dựng.

Định hướng sẽ chuyển đổi cơ chế quản lý định mức và giá xây dựng từ nhà nước công bố đề tham khảo sang nhà nước ban hành áp dụng và được phép thay đổi khi không phù hợp đối với dự án xây dựng và dịch vụ đô thị sử dụng vốn nhà nước, dự án phát triển kết cấu hạ tầng, cung cấp dịch vụ công trên cơ sở Hợp đồng dự án (gọi tắt là dự án PPP); đổi mới phương pháp xây dựng định mức; đổi mới phương pháp xác định giá xây dựng và các nội dung liên quan đến giá xây dựng; phân công, phân cấp xây dựng và quản lý hệ thống định mức và giá xây dựng theo hướng rõ ràng, minh bạch, rõ trách nhiệm; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức và giá xây dựng phục vụ quản lý chi phí đầu tư xây dựng và dịch vụ đô thị.

Nguồn vốn của Đề án được sử dụng từ nguồn vốn sự nghiệp khoa học và sự nghiệp kinh tế, chi thường xuyên bổ sung bổ trí hàng năm cho Bộ Xây dựng, các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, UBND cấp tỉnh theo dự toán và được huy động thêm các nguồn vốn tài trợ từ các nước, các tổ chức quốc tế để hỗ trợ thực hiện Đề án.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/12/2017.

**5. ĐẢM BẢO 100% NGƯỜI ĐANG CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT TÙ ĐƯỢC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT**

Ngày 19/12/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2045/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018-2021.

Theo đó, mục tiêu của Đề án: duy trì, đảm bảo 100% đối tượng là người đang chấp hành hình phạt tù, người bị tạm giữ, tạm giam, người bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ đã được đưa vào cơ sở trợ giúp xã hội thường xuyên được phổ biến và nắm được các quy định của pháp luật cơ bản liên quan đến quyền, nghĩa vụ của công dân nói chung, của đối tượng nói riêng, các hành vi bị nghiêm cấm, tác hại, trách nhiệm pháp lý khi vi phạm pháp luật và các quy định khác liên quan đến từng cá nhân đối tượng; đảm bảo 100% trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ, trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện, cơ sở trợ giúp xã hội lồng ghép nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật vào chương trình học pháp

luật, giáo dục công dân, chương trình học văn hóa, học nghề, giáo dục tái hòa nhập cộng đồng cho các đối tượng của Đề án. Phần đầu từ 90% trở lên đối tượng là người bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, người đang chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ, quản chế, người bị phạt tù được hưởng án treo, người được hoãn chấp hành án phạt tù, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người được đặc xá, người mới ra tù tái hòa nhập với cộng đồng được phổ biến, giáo dục pháp luật chuyên biệt theo quy định của pháp luật.

Để đạt được các mục tiêu trên, Đề án đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp, trong đó nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị trong phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng của Đề án; tổ chức điều tra, khảo sát, đánh giá nhu cầu thông tin về pháp luật của từng nhóm đối tượng; đổi mới nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với đặc điểm, tính chất của từng nhóm đối tượng nhằm trang bị kiến thức pháp luật, nâng cao ý thức pháp luật cho các đối tượng của Đề án; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng; hoàn thiện chính sách, pháp luật có liên quan đến công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi của Đề án; đảm bảo các nguồn lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; tổ chức giám sát, đánh giá kết

## *Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật*

quả thực hiện Đề án; tăng cường hợp tác quốc tế trong thực hiện Đề án.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/12/2017.

### **6. ĐẾN NĂM 2020 SẼ HOÀN THIỆN HỆ THỐNG QUẢN TRỊ CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC**

Ngày 13/12/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2012/QĐ-TTg về việc phê duyệt phương án cơ cấu lại Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đến năm 2020 với mục tiêu nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của Tổng công ty theo cơ chế thị trường và quy định của pháp luật; tái cơ cấu và đẩy nhanh tiến độ bán vốn nhà nước tại các doanh nghiệp mà Nhà nước không cần nắm giữ nhằm đưa Tổng công ty thực sự trở thành một công cụ, kênh truyền vốn nhà nước; thúc đẩy quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước để tập trung vào những khâu, công đoạn then chốt của nền kinh tế; nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại doanh nghiệp.

Theo đó, ngành nghề kinh doanh chính của SCIC bao gồm: đầu tư và quản lý vốn đầu tư theo nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; tiếp nhận và thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại các doanh nghiệp theo quy định của Chính phủ; tiếp tục thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa, bán vốn nhà nước

đầu tư tại doanh nghiệp đã tiếp nhận theo quy định hiện hành.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu cần phải hoàn thiện hệ thống quản trị nội bộ SCIC, trong đó cần tập trung vào việc sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý, điều hành; hoàn thiện quy chế về công tác cán bộ, đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ; thực hiện công khai, minh bạch trong đầu tư, quản lý tài chính, mua sắm, phân phối thu nhập, công tác cán bộ; trong ký kết và thực hiện các hợp đồng với những người có liên quan đến người quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tập trung phát triển và quản lý nguồn nhân lực một cách có hệ thống, kiện toàn bộ máy quản lý, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ quản lý doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu quản trị; tăng cường cơ chế đãi ngộ, khuyến khích người lao động, xây dựng cơ chế, chính sách huy động các chuyên gia giỏi trong lĩnh vực đầu tư và tài chính; rà soát, xây dựng và thực hiện cơ chế kiểm tra, giám sát, kiên quyết xử lý các doanh nghiệp thua lỗ, các dự án đầu tư không có hiệu quả hoặc hiệu quả thấp theo cơ chế thị trường; xem xét, thực hiện phá sản doanh nghiệp nhà nước theo quy định của pháp luật.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13/12/2017.

## **VĂN BẢN CỦA BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG**

### **7. KHUYẾN KHÍCH CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP VÀ DOANH NGHIỆP LIÊN KẾT TỔ CHỨC ĐÀO TẠO**

Ngày 15/12/2017, Bộ lao động-Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 29/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2017 quy định về liên kết tổ chức thực hiện chương trình đào tạo.

Theo đó, liên kết đào tạo được tổ chức theo 02 hình thức: liên kết phối hợp đào tạo; liên kết đặt lớp đào tạo. Nhà nước khuyến khích cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp liên kết để tổ chức đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội; trong đó doanh nghiệp và cơ sở giáo dục nghề nghiệp hợp tác trong xác định chuẩn đầu ra, xây dựng chương trình, phát triển đội ngũ giảng viên doanh nghiệp, tổ chức tuyển sinh/tuyển dụng, tổ chức đào tạo tại doanh nghiệp, ký kết hợp đồng đào tạo với người học...; khuyến khích các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hợp tác để tổ chức và công nhận kết quả đào tạo một số modun, môn học lý thuyết và thực hành (bao gồm cả đào tạo từ xa, tự học có hướng dẫn).

Tổ chức liên kết đào tạo cần phải đáp ứng các yêu cầu sau: ngành, nghề đào tạo dự kiến liên kết phải phù hợp với nhu cầu nhân lực của địa phương, của doanh nghiệp; đảm bảo các yêu cầu về chất lượng đội ngũ giảng viên, giáo viên, cán bộ quản lý, cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, chương trình, giáo trình phù hợp với *Bản tin Tóm tắt văn bản pháp luật mới*

mục tiêu của khóa học theo quy định của các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Giáo dục nghề nghiệp; việc quản lý người học trong quá trình đào tạo được thực hiện theo quy định.

Đơn vị chủ trì liên kết đào tạo phải được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với ngành, nghề dự định liên kết đào tạo; nếu đơn vị chưa thực hiện đủ quy mô tuyển sinh đã được cấp theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp thì chỉ tiêu tuyển sinh liên kết là phần còn lại của quy mô tuyển sinh được cấp theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp; nếu đơn vị đã thực hiện đủ quy mô tuyển sinh, thì đơn vị phải đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp, trong trường hợp tăng quy mô tuyển sinh của từng ngành, từng nghề đào tạo vượt 10% trở lên so với quy mô tuyển sinh được cấp hoặc trường hợp liên kết với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân để tổ chức hoạt động đào tạo ngoài trụ sở chính hoặc phân hiệu theo quy định. Ngoài ra, đơn vị chủ trì liên kết đào tạo còn phải có đội ngũ giảng viên, giáo viên cơ hữu giảng dạy tối thiểu 60% khối lượng của chương trình đào tạo đối với hình thức liên kết phối hợp đào tạo; 100% khối lượng của chương trình đào tạo đối với hình thức liên kết đặt lớp đào tạo.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/01/2018.

## **VĂN BẢN TRÊN BÀN SOẠN THẢO**

### **DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VIỆC QUẢN LÝ VỐN VAY ODA, VAY ƯU ĐÃI NƯỚC NGOÀI**

Dự thảo Nghị định chi tiết việc quản lý vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài hiện đang được Bộ Tài chính tổ chức lấy ý kiến rộng rãi các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Theo đó, vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài được thực hiện theo 02 phương thức: tài trợ chương trình, dự án đầu tư hoặc hỗ trợ ngân sách trực tiếp để thực hiện chi cho đầu tư phát triển. Việc huy động vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài phải đảm bảo trong phạm vi Kế hoạch vay, trả nợ công 05 năm và hằng năm, phù hợp với Chương trình quản lý nợ công 03 năm theo quy định của Luật Quản lý nợ công. Chỉ vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài để cân đối ngân sách nhà nước khi điều kiện vay nước ngoài ưu đãi hơn vay trong nước. Trường hợp cùng thời điểm có khả năng lựa chọn vay ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài thì thứ tự ưu tiên sử dụng vốn vay nước ngoài để cân đối ngân sách nhà nước là vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài.

Việc vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài chỉ áp dụng vay theo phương thức ràng buộc nhà cung cấp, nhà thầu của bên cho vay nước ngoài khi khoản vay có yêu cầu ràng buộc đạt điều kiện vốn vay ODA và chủ

*Bản tin Tóm tắt văn bản pháp luật mới*

dự án chứng minh được hàng hóa, thiết bị của nhà tài trợ nước ngoài có ưu thế vượt trội về công nghệ, giá cả. Đối với vay theo phương thức chỉ định nhà cung cấp, nhà thầu của bên cho vay nước ngoài phải được cấp có thẩm quyền quyết định trong từng trường hợp.

Chính phủ giao Bộ Tài chính đại diện “bên vay” tại các thỏa thuận vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài và chủ trì đàm phán, ký thỏa thuận vay và các văn kiện pháp lý liên quan. Trưởng đoàn đàm phán thỏa thuận vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài phía Việt Nam là Lãnh đạo cấp Vụ của Bộ Tài chính do Chủ tịch nước ủy quyền trong trường hợp đàm phán điều ước quốc tế nhân danh Nhà nước hoặc do Bộ trưởng Bộ Tài chính phân công đối với các thỏa thuận vay còn lại. Nội dung đàm phán thỏa thuận vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài với bên cho vay nước ngoài phải được ký tắt và lập thành biên bản đàm phán. Trường hợp không tổ chức đàm phán trực tiếp, nội dung đã thống nhất khi đàm phán phải được bên cho vay nước ngoài xác nhận bằng văn bản. Kết thúc đàm phán, Bộ Tài chính báo cáo kết quả đàm phán và trình cấp có thẩm quyền cho phép ký thỏa thuận vay khi hoàn thành cơ sở đề xuất ký khoản vay quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị định này.

Bộ, ngành, địa phương, các cơ quan liên quan chỉ được đề xuất khoản vay mới nguồn vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài cho dự án đầu tư trên cơ sở khung định hướng vay trung hạn hoặc hàng năm thỏa thuận với bên cho vay nước ngoài. Nguồn thu từ việc khai thác tài sản công do Nhà nước đầu tư từ nguồn vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài phải được ưu tiên dành để trả nợ theo quy định của pháp luật

về quản lý, sử dụng tài sản công. Chủ dự án hoặc đơn vị được giao vận hành dự án có trách nhiệm gửi báo cáo định kỳ về tình hình biến động giá trị tài sản hình thành từ vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài và dòng tiền phát sinh từ tài sản đó theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Dự kiến Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2018.

## GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT

**1. Hỏi:** Trong phòng, chống tham nhũng yêu cầu về công khai, minh bạch trong công tác tổ chức - cán bộ được quy định như thế nào?

**\* Trả lời:** Theo quy định tại Luật sửa đổi một số điều của Luật phòng chống tham nhũng Luật số 27/2012/QH13 thì trong công tác tổ chức - cán bộ, phải công khai, minh bạch các nội dung sau đây:

1. Tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khác vào cơ quan, tổ chức, đơn vị;

2. Quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức;

3. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, cách chức, cho thôi việc, cho thôi giữ chức vụ, hưu trí đối với cán bộ, công chức, viên chức;

4. Chuyển ngạch, nâng ngạch, luân chuyển, điều động, biệt phái đối với cán bộ, công chức, viên chức;

5. Nâng lương, thưởng, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khác;

6. Việc thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể các đơn vị trực thuộc.

**2. Hỏi:** Trong phòng, chống tham nhũng quyền yêu cầu cung cấp thông tin của cơ quan, tổ chức được quy định như thế nào?

**\* Trả lời:** Theo quy định tại điều 31, Luật phòng, chống tham nhũng số 55/2005/QH11 thì quyền yêu cầu cung cấp thông tin của cơ quan, tổ chức được quy định như sau:

1. Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan báo chí trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm cung cấp thông tin về hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình theo quy định của pháp luật.

## *Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật*

2. Trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu, cơ quan, tổ chức, đơn vị được yêu cầu phải cung cấp thông tin, trừ trường hợp nội dung thông tin đã được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, được phát hành ấn phẩm hoặc niêm yết công khai; trường hợp không cung cấp hoặc chưa cung cấp được thì phải trả lời bằng văn bản cho cơ quan, tổ chức yêu cầu biết và nêu rõ lý do.

**3. Hỏi:** *Vai trò và trách nhiệm của báo chí trong phòng, chống tham nhũng?*

**\*Trả lời:** Theo quy định tại điều 86, Luật phòng, chống tham nhũng số 55/2005/QH11 thì vai trò và trách nhiệm của báo chí được quy định như sau:

1. Nhà nước khuyến khích cơ quan báo chí, phóng viên đưa tin phản ánh về vụ việc tham nhũng và hoạt động phòng, chống tham nhũng.

2. Cơ quan báo chí có trách nhiệm biểu dương tinh thần và những việc làm tích cực trong công tác phòng, chống tham nhũng; lên án, đấu tranh đối với những người có hành vi tham nhũng; tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

3. Cơ quan báo chí, phóng viên có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến hành vi tham nhũng. Cơ quan, tổ chức, cá nhân được yêu cầu có trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu đó theo quy định của pháp luật; trường hợp không cung cấp

thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

4. Cơ quan báo chí, phóng viên phải đưa tin trung thực, khách quan. Tổng biên tập, phóng viên chịu trách nhiệm về việc đưa tin và chấp hành pháp luật về báo chí, quy tắc đạo đức nghề nghiệp.

**4. Hỏi:** *Những việc nào cán bộ, công chức, viên chức không được làm theo Luật phòng chống tham nhũng?*

**Trả lời:** Theo quy định tại điều 37, Luật phòng, chống tham nhũng số 55/2005/QH11 được quy định như sau:

1. Cán bộ, công chức, viên chức không được làm những việc sau đây:

a) Cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong khi giải quyết công việc;

b) Thành lập, tham gia thành lập hoặc tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, bệnh viện tư, trường học tư và tổ chức nghiên cứu khoa học tư, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;

c) Làm tư vấn cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khác ở trong nước và nước ngoài về các công việc có liên quan đến bí mật nhà nước, bí mật công tác, những công việc thuộc thẩm quyền giải quyết của mình hoặc mình tham gia giải quyết;

## *Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật*

d) Kinh doanh trong lĩnh vực mà trước đây mình có trách nhiệm quản lý sau khi thôi giữ chức vụ trong một thời hạn nhất định theo quy định của Chính phủ;

đ) Sử dụng trái phép thông tin, tài liệu của cơ quan, tổ chức, đơn vị vì vụ lợi.

2. Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, vợ hoặc chồng của những người đó không được góp vốn vào doanh nghiệp hoạt động trong phạm vi ngành, nghề mà người đó trực tiếp thực hiện việc quản lý nhà nước.

3. Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị không được bố trí vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột của mình giữ chức vụ quản lý về tổ chức nhân sự, kế toán - tài vụ, làm thủ quỹ, thủ kho trong cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc giao dịch, mua bán vật tư, hàng hoá, ký kết hợp đồng cho cơ quan, tổ chức, đơn vị đó.

4. Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan không được để vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con kinh doanh trong phạm vi do mình quản lý trực tiếp.

5. Cán bộ, công chức, viên chức là thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng và những cán bộ quản lý khác trong doanh nghiệp của Nhà nước không được ký kết hợp đồng với doanh nghiệp thuộc sở hữu của vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột;

cho phép doanh nghiệp thuộc sở hữu của vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột tham dự các gói thầu của doanh nghiệp mình; bố trí vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột giữ chức vụ quản lý về tổ chức nhân sự, kế toán - tài vụ, làm thủ quỹ, thủ kho trong doanh nghiệp hoặc giao dịch, mua bán vật tư, hàng hoá, ký kết hợp đồng cho doanh nghiệp.

6. Quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này cũng được áp dụng đối với các đối tượng sau đây:

a) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân;

b) Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn - kỹ thuật trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân.

***Do lịch nghỉ Tết dương lịch sẽ kéo dài đến hết thứ Hai, ngày 01/01/2018 nên “Bản tin tóm tắt Văn bản pháp luật mới số 01” sẽ được phát hành vào thứ Ba, ngày 02/01/2018.***